

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN**

Số: /UBND-CAH

V/v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Văn Quan, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Chỉ thị số 31/2023/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 26/3/2024 của UBND huyện Văn Quan về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/2023/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, theo thống kê từ ngày 15/12/2023 đến 30/9/2024, lực lượng CSGT Công an huyện đã phát hiện, xử lý 193 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Các lỗi vi phạm của học sinh chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, như: không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện... Tình hình tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh vẫn còn diễn biến phức tạp xảy ra 05 vụ/13 vụ làm 01 người chết, 04 người bị thương. Nguyên nhân của các vụ TNGT do học sinh gây ra gồm: chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm³ trở lên; điều khiển xe không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ; đi không đúng phần đường; chuyển hướng không đúng quy định...

Để tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho học sinh trong thời gian tới, xây dựng hình thành “Văn hóa giao thông”, tiếp tục kiểm chế, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: phối hợp Công an huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch phối hợp số 81/KHPPH-CAH-PGDĐT ngày 18/4/2023 giữa Công an huyện với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm TTATGT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2022-2025. Chỉ đạo thực hiện công tác

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT năm học 2024-2025 phù hợp với từng cấp học; phối hợp lực lượng CSGT Công an huyện tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; lồng ghép nội dung giáo dục ATGT trong các môn học và sinh hoạt ngoại khóa; phối hợp Ban Đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động hiệu quả, thực chất mô hình “Công trường ATGT” và các mô hình ATGT khác đã được xây dựng. Tăng cường theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện nghiêm túc; đưa nội dung chấp hành pháp luật về giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường. Có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm về TTATGT theo thông báo của cơ quan Công an.

2. Công an huyện: chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phối hợp với các trường học trên địa bàn, tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông ở khu vực cổng trường vào thời gian cao điểm. Phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Phối hợp với các đơn vị giáo dục để gắn trách nhiệm của nhà trường, giáo viên trong quản lý học sinh khi tham gia giao thông; đưa nội dung giáo dục pháp luật về TTATGT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với cơ sở giáo dục và đánh giá xếp loại hạnh kiểm đối với từng học sinh theo kỳ học, năm học. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về TTATGT đối với học sinh, quá trình xử lý phải tuân thủ tinh thần “*Thượng tôn pháp luật*”, “*Không có vùng cấm, không có ngoại lệ*”; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng tại khu vực các cổng trường, phụ huynh dừng, đỗ xe đưa đón học sinh không đúng nơi quy định; kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe trái phép xung quanh các trường học.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: phối hợp Công an huyện, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu và tổ chức giao thông trên các tuyến đường gần khu vực trường học; khắc phục kịp thời các điểm bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hợp đồng chấp hành nghiêm quy định về vận tải; nghiêm cấm sử dụng xe không đủ điều kiện an toàn đưa đón học sinh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. UBND các xã, thị trấn: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện theo chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT”, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông theo nhóm dân cư,

đối tượng tham gia giao thông đến tận cơ sở và hộ gia đình. Có kế hoạch huy động lực lượng ra quân giải tỏa hành lang ATGT ở khu vực cổng trường học, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng, trông coi xe trái phép; rà soát, bổ sung hệ thống biển báo hiệu, sơn gờ giảm tốc, sơn vạch kẻ đường và vị trí dừng, đỗ phương tiện ô tô, xe máy của phụ huynh khi đưa đón học sinh; kiểm tra, rà soát các bãi gửi xe gần khu vực trường học, yêu cầu cam kết không trông giữ xe cho các học sinh vi phạm quy định về TTATGT, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu về công tác bảo đảm TTATGT năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, CAH.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Thuận